

# “วาโก้ โมชั่น แวร์” ชวนคนไทยส่งต่อพลังชีวิต วิ่ง เพื่อผู้หญิงที่เรารักกับ WACOAL MOTION Virtual Run Series 2018



“วาโก้ โมชั่น แวร์” ชวนคนไทยส่งต่อพลังชีวิต วิ่งเพื่อผู้หญิงที่เรารักกับ

WACOAL MOTION Virtual Run Series 2018

กรุงเทพฯ – นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านจากสังคมแห่งการวิ่งสู่สังคมแห่งการให้ เมื่อ ‘วาโก้ โมชั่น แวร์’ (WACOAL MOTION WEAR) ร่วมกับโครงการ ‘วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม’ เปิดตัวโครงการ “WACOAL MOTION Virtual Run Series 2018” ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังช่วยรณรงค์สร้างนิสัยให้คนไทยรู้จักดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สร้างความแข็งแรงให้ร่างกายในระยะยาว ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของซีรีย์กิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางการกุศลส่งต่อพลังชีวิตรวม 3 รายการต่อเนื่องตลอด 5 เดือน ในธีม “วิ่งเพื่อผู้หญิงที่เรารัก” เพื่อร่วมระดมทุนบริจาคให้กับสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เผยถึงที่มาของโครงการนี้ว่า “วาโก้ โดย บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เชื่อมั่นว่าทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ล้วนมีพลังสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ด้วยการเปลี่ยนมาทำสิ่งดี ๆ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งการวิ่งในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเปลี่ยนผ่านจากสังคมแห่งการวิ่งสู่สังคมแห่งการให้ โดยสิ่งที่คุณเข้าร่วมโครงการจะได้กลับไปคือ การมีสุขภาพที่แข็งแรง อันเป็นผลจากการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังมีส่วนในการหยิบยื่นโอกาสในการต่อชีวิตแก่เพื่อนมนุษย์ในคราวเดียวกัน สำหรับโครงการ WACOAL MOTION Virtual Run Series 2018 เป็นกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางต่อเนื่อง 3 รายการ โดยความพิเศษอยู่ตรงที่ เราเปิดกว้างสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งทุกเพศทุกวัย ซึ่งทุกคนสามารถตั้งเป้าหมาย กำหนดระยะทาง วัน เวลา และสถานที่ในการวิ่งได้อย่างอิสระ”

นายครรชิต ศรีวิชา แบรินด์เมเนเจอร์ ผลิตภัณฑ์ซีดับเบิลยู-เอ็กซ์ (CW-X) และ วาโก้ โมชั่น แวร์ (Wacoal Motion Wear) กล่าวว่า WACOAL MOTION Virtual Run Series 2018 เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โดยนำคำกล่าวของแพทย์ที่ว่า “สิ่งที่มะเร็งกลัวมากที่สุดคือ ออกซิเจน เนื่องจากเซลล์มะเร็งไม่

สามารถเจริญเติบโตในภาวะที่มีออกซิเจนเป็นจำนวนมากได้” เราเลือกประเด็นนี้เป็นแนวคิดหลักมาผสานเข้ากับการเล่นกีฬา นั่นก็คือ การวิ่งที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ภายใต้ธีม “วิ่งเพื่อผู้หญิงที่เรารัก” เริ่มจากการรู้จักรักตนเอง รักคนใกล้ชิด และรักผู้อื่นตามลำดับ โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 3 รายการต่อเนื่องตลอด 5 เดือน ได้แก่ รายการที่ 1 Lady’s Run เปิดกว้างสำหรับผู้หญิงทุกคน และยังสามารถชวนคุณผู้ชายใกล้ตัวมาวิ่งด้วยได้ เริ่มวิ่งและส่งผลวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2561 รายการที่ 2 Run for MOM ต้อนรับเดือนพิเศษแห่งวันแม่ เริ่มวิ่งและส่งผลวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2561 และปิดท้ายกับรายการที่ 3 Run Against Breast Cancer เพื่อเป็นการต้อนรับเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมโลก เริ่มวิ่งและส่งผลวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ รายได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 100 บาทจากทุกรายการที่ลงทะเบียน จะนำไปบริจาคให้กับสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นอกจากนี้ สำหรับนักวิ่งที่สมัครครบทั้ง 3 รายการ และมีผลการวิ่งสะสมรวมมากกว่า 30 กิโลเมตร จะได้รับเหรียญรางวัล WACOAL MOTION Finisher ซึ่งทำพิเศษเป็นที่ระลึกในการร่วมทำบุญอีกด้วย

ด้านนางวรรณิ์ ดันตระเศรษฐี ผู้จัดการโครงการวอล์กไ보ซ์ซมพู สู้มะเร็งเต้านมเปิดเผยว่า สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยปัจจุบันยังถือว่าเป็นห่วง เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของคนไทย ในแต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 120,000 ราย และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตมากกว่า 60,000 ราย โดยพบว่า โรคมะเร็งเต้านมยังคงเป็นโรคร้ายที่พบมากสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในหญิงไทย อ้างอิงจากสถิติสาธารณสุขปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีสตรีไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่จำนวน 12,613 ราย หรือประมาณ 34.5 รายต่อวัน ดังนั้น โครงการนี้จะเป็นอย่างหนึ่งกิจกรรมที่กระตุ้นเตือนให้ผู้หญิงหันมาตรวจสุขภาพ ป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม และส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการวิ่ง ซึ่งเป็นกีฬาที่ทำได้ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง ส่งผลให้กีฬาวิ่งเป็นที่นิยมของคนไทยในปัจจุบัน การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ยังถือเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ ให้พวกเขาได้มีโอกาสในการรักษาตัว และกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง

“วอล์ก โมชัน แวร์” จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ WACOAL MOTION Virtual Run Series 2018 โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันที่ – 30 กันยายน 2561 ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 450 บาทต่อรายการ พิเศษรับส่วนลดทันที 150 บาท สำหรับผู้สมัครวิ่งครบทั้ง 3 รายการ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ <https://race.thai.run/events/wacoal-motion-series> นางวรรณิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาดำเนินงานประชาสัมพันธ์)

โทร.02-284-2662 แฟกซ์. 02-284-2287,2291 [www.kanokratpr.com](http://www.kanokratpr.com)

คุณกนกรัตน์ วีรานุกัตติ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com